

BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-BQP

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH DỰ ÁN LUẬT PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN

Kính gửi: Chính phủ.

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

1.1. Bối cảnh về kinh tế - chính trị thế giới, khu vực và trong nước

Những năm gần đây, tình hình chính trị, an ninh thế giới, khu vực có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Các nước, đặc biệt là các nước lớn, điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển, vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau và can dự, chi phối vào nội bộ các nước khác. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, tạo ra cả thời cơ, thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Sự xuất hiện của các loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại như: Các loại tên lửa, bom đạn thông minh, có điều khiển, các phương tiện bay không người lái (UAV) đã làm thay đổi cơ bản tổ chức quân đội, hình thái, phương thức tiến hành các cuộc chiến tranh, xung đột của các nước trên thế giới thời gian gần đây, đặc biệt là “chiến dịch quân sự đặc biệt” giữa Nga và Ucraina (năm 2022). Sự ra đời của chiến tranh không gian mạng đã tác động sâu sắc đến quốc phòng, an ninh toàn thế giới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động nhưng phải đối mặt với những thách thức mới; tranh chấp chủ quyền, biển, đảo diễn biến phức tạp.

Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực, uy tín, vị thế trên trường quốc tế được nâng lên, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... diễn biến hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ngày càng công khai và quyết liệt hơn. Mặc dù Quân đội luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư về mọi mặt, được các tầng lớp nhân dân tin tưởng, tuy nhiên, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đứng trước cả thời cơ và thách thức.